

สอศ.สแกนเขมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 29 พ.ค. 2559

“ชัยพฤกษ์” เผยผลการตรวจสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สแกนผู้เข้าสอบเขม-ตัดสัญญาณโทรศัพท์ รับผิดชอบ 528 อัตรา เข้าสอบ 4,852
คน ขาดสอบ 493 คน พบแล้วขอสอบสื่อสารไม่ตรง 1 ขอให้คะแนนฟรี
เลี้ยงดู อ.ก.ค.ศ.สอศ. หากครูสอนข้างอากาศยาน วิจิตรศิลป์
หลังไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือก

วันนี้ (29 พ.ค.) ที่ฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันภาค ก และภาค ข
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ (ว 16 เขตทั่วไป) และครูผู้ช่วย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว 17) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 528 อัตรา ว่า การสอบครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบ 5,345 คน มาเข้าสอบ 4,852 คน ขาดสอบ
493 คน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีขอสอบ ภาค ก ความรู้ทั่วไป จำนวน 1
ขอพิมพ์ไม่ถูกต้องอาจทำให้การสื่อสารไม่ตรงกัน ดังนั้น จะมีการให้คะแนนฟรีไป

“การสอบครั้งนี้ สอศ.มีมาตรการคุมสอบอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบโดยที่มงานของ
สอศ. ตรวจผู้เข้าสอบไม่ให้นำปากกา นาฬิกา เครื่องคิดเลข หรือถุงพลาสติกใดๆเข้าห้องสอบ
จัดที่นั่งพิเศษให้คนตั้งครรภ์ คนอ้วน ระวังงาสอบมีการติดตั้งกล่องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในห้องสอบ
นอกห้องสอบ ตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสมากที่สุด ทั้งนี้ ในสาขาวิชาที่
จำนวนผู้สมัครเท่ากับอัตราบรรจุได้ เช่น สาขาแมคคาทรอนิกส์ในเขตพื้นที่ทั่วไป และสาขาวิชาภาษาไทย อาหาร
และท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาพิเศษ หากผู้เข้าสอบทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 และผ่านการสอบสัมภาษณ์
ก็จะได้รับการบรรจุทั้งหมด ส่วนสาขาข้างอากาศยาน พื้นที่ทั่วไป และสาขาวิจิตรศิลป์ ในเขตพัฒนาพิเศษ
ที่ไม่มีผู้สมัครสอบนั้น ผมจะหารือกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สอศ. ว่า
จะต้องดำเนินการด้วยวิธีใด ถึงทำให้มีอาจารย์มาสอน ” เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่าทั้งนี้จะประกาศผลการสอบ
ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 2559 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 12 มิ.ย. ประกาศผลสอบรวมทุกภาค
ในวันที่ 17 มิ.ย. และจะบรรจุวันที่ 27 มิ.ย.2559 ตามอัตราที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีกรณีขึ้นบัญชี .

ที่มา [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:00 น.](#)